

GẶP MẶT CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/1, Thành ủy Thái Bình tổ chức gặp mặt các đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiến khởi nghĩa và cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu, sinh hoạt đảng tại Ủy ban thành phố Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tới các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành phố đặt ra đều đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao, là năm thứ tư liên tiếp và cũng là năm có tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất 16,2%. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tốt; tổng thu

ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.833 tỷ đồng, đạt 108,6% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Trần trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiến khởi nghĩa và cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến tất cả các đồng chí đồng thời khẳng định: Năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, là năm thứ

tư liên tiếp kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số, tăng gấp 1,5 lần so với cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách vượt xa dự toán giao. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt; đặc biệt, tình đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống người dân. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những thành tựu tình đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế địa

phương theo hướng tập trung tăng về giá trị, trọng tâm là phát triển tốt 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị. Chú trọng phát triển công nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, giảm đầu tư công, tăng đầu tư từ các doanh nghiệp; đẩy mạnh kết nối vùng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đối thoại với người đứng đầu. Rà soát, thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ trước mắt trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương để Thái Bình tiếp tục được vinh danh là năm thứ 8 liên tiếp không có tiếng pháo nổ.

MINH NGUYỄN

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy trong đêm ngày 14/1.

Sáng ngày 15/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã xuống hiện trường thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương bị thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại chợ Đê Thám, phường Đê Thám (thành phố Thái Bình) xảy ra đêm ngày 14/1/2020.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã động viên, chia sẻ những tổn thất do vụ cháy gây ra đối với bà con tiểu thương kinh doanh tại chợ Đê Thám. Về công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tìm ra nguyên nhân gây cháy, khuyến cáo các cơ quan, đơn vị có phương án phòng ngừa cháy, nổ. Công an tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành theo dõi kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các chợ, trung tâm thương mại và các đơn vị sản xuất mặt hàng dễ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, giao UBND thành phố Thái Bình chỉ đạo tổ chức khắc phục nhanh nhất những thiệt hại do vụ cháy gây ra; đối với những trường hợp bị thiệt hại nặng có khó khăn thì dựa vào chính sách hỗ trợ kịp thời để cho bà con ổn định cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Vụ cháy chợ Đê Thám là bài học để bà con tiểu thương các chợ đầu mối và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc công tác PCCC, đặc biệt là trong sử dụng điện và thấp hương thờ cúng dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cũng trong sáng ngày 15/1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác PCCC tại các trung tâm thương mại và chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đồng chí nghiêm khắc phê bình Ban Quản lý chợ Bo chưa làm tốt công tác quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm các lối ra vào, lối thoát hiểm. Đồng chí yêu cầu ngay trong sáng ngày 15/1, Ban Quản lý chợ phải giải phóng tất cả các lối thoát hiểm của chợ. Kiên quyết xử lý những điểm vi phạm về an toàn phòng, chống cháy, nổ như: đầu nối điện trái phép, bày bán hàng hóa không đúng quy định, để vật liệu dễ bắt cháy sát với đường dây điện.

NGUYỄN TÙNG

THU NGÂN SÁCH VƯỢT 35% DỰ TOÁN

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2019, ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách năm 2019 do ngành Thuế thực hiện đạt 8.523 tỷ đồng, đạt 135% dự toán với số tuyệt đối vượt 2.211 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế và phí đạt 6.495,4 tỷ đồng, đạt 122,3% dự toán với số tuyệt đối vượt 1.183,4 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018. Có 15/16 chỉ tiêu thu vượt dự toán, trong đó một số chỉ tiêu có số thu tăng cao so với dự toán như: thu từ doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý (tăng 77,9%), thu tiền sử dụng đất (tăng 102,8%), thu tiền thuê đất (tăng 221,1%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng 297,5%)...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng kết quả thu ngân sách ngành Thuế đạt được trong

năm 2019 bởi đây là lần đầu tiên số thu từ nội bộ nền kinh tế vượt 35% dự toán được giao và tất cả các đơn vị, địa phương đều vượt dự toán được giao. Cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thuế và các ngành, các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu ngân sách trên địa bàn như: kết quả thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế phi và lệ phí của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các hộ kinh doanh cá thể chưa tương xứng, chưa phù hợp với tình hình thực tế; hiệu quả rà soát các khoản thu, đặc biệt là các khoản thu của các doanh nghiệp chưa cao; số thu từ các doanh nghiệp FDI còn thấp, vẫn còn có dấu hiệu trốn thuế, chuyển giá, kê khai và thực hiện chưa nghiêm túc nghĩa vụ về thuế.

Để hoàn thành dự toán năm 2020 với số thu 9.664 tỷ đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề

ngợi tiếp tục thống nhất trong nhận thức và hành động về việc thu ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi cấp ủy, chính quyền, trong đó ngành Thuế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng cần trong việc hoạch định các chủ trương đồng thời là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, minh bạch và công bằng giữa các tổ chức, cá nhân. Mỗi cấp, mỗi ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế để mỗi tổ chức, cá nhân hiểu và tự giác chấp hành; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về thuế; có các biện pháp hướng dẫn, tháo gỡ một cách thực chất khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của các ngành chức năng với cấp ủy, chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát

việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đối với ngành Thuế và các ngành liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu thu ngân sách sát với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương và của mỗi đơn vị nộp ngân sách; có biện pháp mạnh đấu tranh với các hiện tượng trốn thuế, chuyển giá, lái luật trong thực hiện nghĩa vụ thuế; đặc biệt là cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị và cá nhân, để cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Nhân dịp này, 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế và có tăng trưởng cao trong nộp ngân sách năm 2019, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

MINH NGUYỄN

THĂM, TẶNG QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

trong đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh 1/4 Phạm Huy Lìn; bà Nguyễn Thị Hồng, vợ liệt sĩ, xã Liên Giang; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tàn tật. Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh an cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công hiến, sự hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trao quà tết cho các gia đình, đồng chí chúc các gia đình người có công đơn tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, quê hương, góp phần giữ vững thành quả của cách mạng, xây dựng đất nước giàu đẹp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường

xuyên quan tâm đến các gia đình, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đại diện các gia đình chính sách cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành đối với người có công, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tàn tật - nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng 240 bệnh nhân, trong đó có 65 thương bệnh binh, con liệt sĩ, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những đau đớn, bệnh tật mà các bệnh nhân đang gánh chịu. Trần trọng ghi nhận những đóng góp của các thương bệnh binh, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, nhân viên Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tốt hơn nữa cho người bệnh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tàn tật mạnh khỏe, đón tết vui vẻ, đầm ấm.

* Chiều ngày 15/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình tổ chức trao quà tết cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

200 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng đã được trao cho nạn nhân chất độc da cam của 8 huyện,

thành phố. Đây là những suất quà do Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình tài trợ nhằm hướng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các gia đình đón năm mới vui vẻ.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ của Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình với các nạn nhân chất độc da cam thời gian qua đồng thời biểu dương nỗ lực của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong việc kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các nạn nhân chất độc da cam vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc nhà tài trợ, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin và các nạn nhân đón năm mới vui vẻ, đầm ấm.

ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ IX, những năm qua, hoạt động văn học nghệ thuật trong tỉnh có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sự đổi mới trong tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật quy mô và ngày càng mang tính chuyên nghiệp, tạo môi trường sinh hoạt và khích lệ văn nghệ sĩ sáng tạo; đồng thời, góp phần tạo nên bức tranh văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng. Hoạt động công bố, quảng bá tác phẩm được đổi mới, tổ chức với nhiều hình thức, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa

phương, đất nước. Nhiệm kỳ tới, các nghệ sĩ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tính nhân văn, dân chủ, đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng, xây dựng Hội ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và chúc mừng những thành tựu đã đạt được cũng như những đóng góp của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ vào sự

phát triển chung của tỉnh trong những năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng những giải pháp hiệu quả, phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Bình cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh thực sự say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, khổ luyện trong lao động nghệ thuật, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và bảo mình vào

cuộc sống lao động của các tầng lớp nhân dân để sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc; tập trung củng cố tổ chức; tăng vũng mạnh, đoàn kết, thống nhất; học cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ, kiến thức nhiều mặt cho văn nghệ sĩ; cần khuyến khích, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, phát huy những giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của địa phương; tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh phù hợp với xu thế thời đại cũng như yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và thực tiễn của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 thành viên.

kiểm tra, giám sát, dân vận, công tác nâng tầm hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường. Năm 2019, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế tăng trưởng 12,82% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09%, giảm 0,86% so với năm 2018. Công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm, giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nắm vững tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình công tác. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp đồng bộ, khả thi, chủ động rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra để có giải pháp thích hợp thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; triển khai và thực hiện nghiêm túc các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;

triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp trong phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng nền tảng mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương đã đề ra.

CÔNG ĐIỆN KHẨN...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống cháy, nổ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng cháy, nổ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.

3- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và các yêu cầu nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công điện này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

CẦN QUAN TÂM HƠN NỮA...

(Tiếp theo trang 1)

sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ IV. Liên hiệp hội đã phối hợp với các hội thành viên tổ chức hàng chục lớp tập huấn truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã đạt được đồng thời đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp hội tiếp tục làm tốt việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, cũng cố, phát triển các hội thành viên; chú trọng tham mưu về cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, sáng tạo ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp hội cần đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; nâng cao mối quan hệ với các sở, ngành; quan tâm hơn nữa đến công tác tôn vinh khoa học, công nghệ với nhiều hoạt động cụ thể; đồng thời, chú trọng nghiên cứu vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động năm 2019.